

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

02:47 11/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), ngày 10/11, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận quyết định thôn 3, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.



Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu và nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, những kết quả đạt được trong

việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giúp đỡ nhau, trong những năm qua cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 3 đã đồng tâm, hợp sức triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Khu dân cư thôn 3, có 114 hộ với 416 nhân khẩu, trong đó chỉ có 1 hộ cận nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Toàn khu dân cư thôn 3 có trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng phát triển thôn, xã giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, từ kết quả đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tháng 9/2023, khu dân cư thôn 3 đã được UBND huyện Như Xuân ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, là thành quả, công sức của Nhân dân trong thôn qua nhiều năm xây dựng, đây là minh chứng cho sự đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân đã trao quyết định công nhận nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ và nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.



Đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân trao quyết định công nhận nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu dân cư thôn 3 với tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, đóng góp sức lực, tinh thần và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Bãi Trành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là kết quả rất phấn khởi, xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong thôn. Đây cũng là động lực quan trọng để cán bộ, nhân dân trong thôn phát huy trong thời gian tới.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 3, xã Bãi Trành giữ gìn và phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy sức

mạnh, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân, xã Bãi Trành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các khu dân cư nói chung, khu dân cư thôn 3 nói riêng, đoàn kết, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn 3 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình anh Trương Văn Tiến để xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-dan-toc-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi>